

Năm 2025

THỨ TƯ

Phát hành: 15/01/2025

BẢN TIN Điểm báo



BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH	1
1. Chuyển biến mạnh mẽ, kết nối người dân và chính quyền trên môi trường số	1
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG.....	2
2. Hà Nội: Tích hợp trên Cổng Dịch vụ công 1.492 thủ tục hành chính đủ điều kiện	2
3. Đồng Nai: Người dân muốn rút ngắn hơn thời gian giải quyết thủ tục hành chính	3
4. Quảng Nam: Thành công từ mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” ở xã Bình Minh.....	3
5. Trà Vinh: Đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế	4
6. Thành phố Lạng Sơn và Thanh tra tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2024	5
7. Năm 2024, Khánh Hòa có 40/42 đơn vị xếp hạng Tốt về kết quả cải cách hành chính	5
LĨNH VỰC CẢI CÁCH	6
8. Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan” ..	6
9. Tổng cục Hải quan: Cải cách công tác quản lý trị giá hải quan ngay từ đầu năm 2025	7
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	7
10. Chính phủ yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế.....	7
11. Nghị định 179 - cơ chế vượt trội thu hút, trọng dụng người có tài năng	8
12. Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực	9

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH

Chuyển biến mạnh mẽ, kết nối người dân và chính quyền trên môi trường số

Ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng mà các địa phương tại Việt Nam đang triển khai để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc xây dựng các ứng dụng số, cải cách hành chính qua môi trường mạng, cùng với việc số hóa các dịch vụ công đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp người dân dễ dàng kết nối và thực hiện thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng đã có những bước đi tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số phục vụ công dân. Hà Nội, chẳng hạn, đã ban hành các chính sách hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, như Nghị quyết

hỗ trợ phí cung cấp lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, đồng thời triển khai ứng dụng công dân số iHaNoi, giúp kết nối người dân và chính quyền nhanh chóng, kịp thời.

Tại TP.HCM, ứng dụng Công dân số TPHCM đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân, với hàng nghìn lượt tải và sử dụng, đặc biệt là trong các vấn đề về hạ tầng và dịch vụ công.

Chuyển đổi số tại Đà Nẵng cũng đạt được nhiều thành tựu, với tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến cao nhất cả nước và hơn 95% dịch vụ công được triển khai trực tuyến. Đặc biệt, Đà Nẵng đã triển khai ứng dụng VNeID cho người dân để thực hiện các dịch vụ công, như đăng ký kết hôn, cấp lý lịch tư pháp.

Những cải tiến trong ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số đã giúp cắt giảm thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Các địa phương như TP.HCM và Đà Nẵng cũng đã tích hợp cơ sở dữ liệu quốc gia trong quá trình chuyển đổi số, mang lại nhiều lợi ích cho cả chính quyền và người dân.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý hành chính đã và đang góp phần tạo nền tảng vững chắc để phát triển các dịch vụ công và nâng cao chất lượng đời sống người dân, đặc biệt là trong bối cảnh công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ. (Laodong.vn 14/01, Nhóm PV) [Về đầu trang](https://laodong.vn/xa-hoi/chuyen-bien-manh-me-ket-noi-nguoi-dan-va-chinh-quyen-tren-moi-truong-so-1449658.ldo)
<https://laodong.vn/xa-hoi/chuyen-bien-manh-me-ket-noi-nguoi-dan-va-chinh-quyen-tren-moi-truong-so-1449658.ldo>

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Hà Nội: Tích hợp trên Cổng Dịch vụ công 1.492 thủ tục hành chính đủ điều kiện

Ngày 14/1, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và danh mục các thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện tái cấu trúc quy trình trong năm 2025.

Theo đó, TP Hà Nội đã phê duyệt tổng cộng 1.492 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến, bao gồm 547 dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 945 dịch vụ công trực tuyến một phần. Đồng thời, TP cũng xác định 150 thủ tục hành chính ưu tiên tái cấu trúc quy trình, nhằm cải thiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát và xây dựng phương án tái cấu trúc quy trình thực hiện các thủ tục hành chính ưu tiên, nhằm đơn giản hóa và tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp. Trung tâm Phục vụ hành chính công TP sẽ thẩm định các phương án này trước khi trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt. Các thủ tục hành chính được tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và cải cách hành chính. (Congthuong.vn 14/01, Hoàng Lan) [Về đầu trang](#)

<https://congthuong.vn/ha-noi-thu-42510-ty-dong-tien-thue-thuong-mai-dien-tu-369581.html>

Đồng Nai: Người dân muốn rút ngắn hơn thời gian giải quyết thủ tục hành chính

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước do UBND tỉnh Đồng Nai tiến hành năm 2024 cho thấy, mức độ hài lòng chung về quá trình giải quyết thủ tục hành chính đã giảm so với năm 2023. Tỷ lệ hài lòng đạt trung bình 95,05%, thấp hơn 4,19% so với năm trước.

Cụ thể, tỷ lệ hài lòng tại cấp sở đạt 95,48%, tại cấp huyện là 94,39%. Tuy nhiên, có sự biến động đáng chú ý, khi tỷ lệ hài lòng thấp nhất ở một số khu vực, đặc biệt là cấp huyện, chỉ đạt 72,19%.

Trong cuộc khảo sát, hơn 3% người dân và doanh nghiệp cho biết đã phải chi trả thêm các khoản ngoài phí, lệ phí, chủ yếu tại cấp huyện. Điều này cho thấy còn tồn tại vấn đề về chi phí không chính thức trong quá trình giải quyết hồ sơ.

Đáng chú ý, nhiều người dân và doanh nghiệp mong muốn rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đơn giản hóa các thủ tục này. Ngoài ra, họ cũng đề xuất tăng cường kênh thông tin hỗ trợ, cải thiện phản hồi đối với các phản ánh, kiến nghị, và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Đặc biệt, cải thiện thái độ phục vụ và giao tiếp của cán bộ công chức cũng được nhấn mạnh.

Việc khảo sát được thực hiện qua nhiều kênh, bao gồm phiếu trực tuyến, ứng dụng Zalo và công khai tại các cơ quan hành chính, nhằm tạo cơ hội cho người dân và doanh nghiệp góp ý về chất lượng phục vụ của cơ quan nhà nước. Thông qua đó, UBND tỉnh Đồng Nai mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và cải thiện hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trong tương lai. (Baodongnai.com.vn 14/01, Minh Ngọc)[Về đầu trang](#)

<https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202501/nguoi-dan-mong-muon-rut-ngan-hon-nua-thoi-gian-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-402720d/>

Quảng Nam: Thành công từ mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” ở xã Bình Minh

Mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” của xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đã được triển khai và chứng tỏ hiệu quả đáng kể trong việc giải quyết những vấn đề của người dân. Sau hơn một năm hoạt động, mô hình này đã được chọn là một trong 20 mô hình dân vận khéo tiêu biểu, nhân rộng trong phong trào dân vận khéo giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh Quảng Nam.

Với sự phát triển đô thị, xã Bình Minh phải đối mặt với nhiều vấn đề, bao gồm quản lý đất đai, xây dựng, môi trường và an ninh trật tự, dẫn đến sự gia tăng đơn thư khiếu nại và các vấn đề cần giải quyết. Để đáp ứng nhu cầu đó, xã Bình Minh đã tổ chức 83 lượt

tiếp công dân trong năm 2024, với các nội dung chủ yếu liên quan đến tranh chấp đất đai, môi trường, v.v.

Từ tháng 9/2023, xã ra mắt mô hình “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” nhằm tạo cơ hội cho người dân trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và được giải quyết những vấn đề chính đáng. Mô hình này do Chủ tịch UBND xã làm tổ trưởng, với lãnh đạo xã luân phiên gặp gỡ, đối thoại với người dân vào mỗi sáng thứ Bảy. Hơn 150 ý kiến, kiến nghị đã được tiếp nhận và giải quyết, trong đó 30 kiến nghị cần sự can thiệp của cấp trên đã được UBND xã báo cáo kịp thời.

Bên cạnh đó, xã cũng đã thành lập nhóm Zalo để kết nối người dân, giúp giải quyết các vấn đề một cách nhanh chóng, thuận tiện và tránh lãng phí thời gian của các bên liên quan.

Mô hình này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại mà còn tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và người dân, góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính và xây dựng hình ảnh chính quyền phục vụ nhân dân. (Baoquangnam.com.vn 15/01, Hồng Năm) [Về đầu trang](https://baoquangnam.vn/mo-hinh-ngay-thu-bay-lang-nghe-dan-noi-o-xa-binh-minh-lang-nghe-nguoi-dan-sau-sat-co-so-3147568.html)
<https://baoquangnam.vn/mo-hinh-ngay-thu-bay-lang-nghe-dan-noi-o-xa-binh-minh-lang-nghe-nguoi-dan-sau-sat-co-so-3147568.html>

Trà Vinh: Đồng bộ, toàn diện các giải pháp cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế

Năm 2024, ngành thuế tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực cải cách hành chính trong công tác thuế, đặc biệt trong việc hiện đại hóa quy trình và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế. Những bước cải cách này không chỉ tăng cường minh bạch thông tin mà còn giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Một trong những điểm nhấn quan trọng trong công tác cải cách hành chính thuế là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là việc triển khai hóa đơn điện tử và ứng dụng thuế điện tử (eTax Mobile). Việc sử dụng công nghệ này đã giúp đơn giản hóa quá trình kê khai và nộp thuế, tạo thuận lợi cho các hộ kinh doanh và cá nhân, đồng thời nâng cao hiệu quả trong việc quản lý thu thuế. Tính đến cuối năm 2024, số thu thuế đối với hộ kinh doanh đã đạt và vượt chỉ tiêu, với tỷ lệ tăng trưởng đáng kể so với năm trước.

Ngành thuế Trà Vinh cũng chú trọng vào công tác chống thất thu thuế, đặc biệt là từ các lĩnh vực kinh doanh vận tải, thương mại điện tử và xây dựng cơ bản. Một số giải pháp quan trọng được triển khai như tăng cường phối hợp với các phường, xã, thị trấn trong việc quản lý và khai thác nguồn thu thuế, cũng như rà soát và điều chỉnh doanh thu, mức thuế khoán sát với thực tế hoạt động của các hộ kinh doanh.

Để tiếp tục đạt mục tiêu thu ngân sách và cải thiện công tác quản lý thuế trong năm 2025, ngành thuế Trà Vinh sẽ tập trung vào việc triển khai các giải pháp đồng bộ, toàn

diện trong cải cách hành chính thuế. Điều này bao gồm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế, cải thiện môi trường kinh doanh và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý thuế. Ngành thuế cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua các giải pháp thuế hiệu quả và kịp thời, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong giai đoạn tiếp theo, ngành thuế sẽ hoàn thiện công tác chuẩn hóa dữ liệu thuế, triển khai các dịch vụ thuế điện tử và cải tiến quy trình quản lý thu thuế, để không ngừng nâng cao hiệu quả và minh bạch trong công tác thuế. (Baotravinh.vn 15/01, Mẫn Quân)[Về đầu trang](https://www.baotravinh.vn/kinh-te/dong-bo-toan-dien-cac-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thue-42695.html)
<https://www.baotravinh.vn/kinh-te/dong-bo-toan-dien-cac-giai-phap-cai-cach-hanh-chinh-trong-linh-vuc-thue-42695.html>

Thành phố Lạng Sơn và Thanh tra tỉnh đứng đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2024

Ngày 14/1, UBND tỉnh Lạng Sơn công bố kết quả chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện (DDCI) năm 2024. Thành phố Lạng Sơn và Thanh tra tỉnh Lạng Sơn đã dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2024.

Thành phố Lạng Sơn đứng đầu khối UBND cấp huyện và thành phố với 72,74 điểm, tăng 2,47 điểm so với năm 2023, trong khi Thanh tra tỉnh đứng đầu khối Sở, ban, ngành với 92,26 điểm. Các chỉ số thành phần như "Vai trò người đứng đầu", "Ứng dụng công nghệ thông tin", và "Hỗ trợ doanh nghiệp" đạt điểm cao. UBND các huyện Hữu Lũng và Bắc Sơn lần lượt xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh, chỉ số DDCI tạo động lực cải cách mạnh mẽ trong việc nâng cao chất lượng thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế. Ông kêu gọi các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ cải cách, nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường công tác tuyên truyền để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh. (Baodaydung.com.vn 14/01, Phụng Nguyễn)[Về đầu trang](https://baodaydung.com.vn/thanh-pho-lang-son-va-thanh-tra-tinh-dung-dau-bang-xep-hang-ddci-nam-2024-392871.html)
<https://baodaydung.com.vn/thanh-pho-lang-son-va-thanh-tra-tinh-dung-dau-bang-xep-hang-ddci-nam-2024-392871.html>

Năm 2024, Khánh Hòa có 40/42 đơn vị xếp hạng Tốt về kết quả cải cách hành chính

Năm 2024, tỉnh Khánh Hòa đã đạt kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính, với 40/42 đơn vị thuộc các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập được xếp hạng "Tốt". Cụ thể, tỉnh không có đơn vị nào bị xếp hạng Trung bình hay Yếu, và có sự tăng trưởng rõ rệt so với năm 2023, khi số đơn vị xếp hạng Tốt tăng thêm 5 đơn vị.

Đặc biệt, trong khối các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, Sở Tài chính đứng đầu với chỉ số cải cách hành chính 96,82%. Cả ba khối gồm UBND cấp huyện, các cơ quan ngành dọc cấp tỉnh, và các đơn vị sự nghiệp công lập

trực thuộc UBND tỉnh đều có kết quả Tốt, với UBND huyện Cam Lâm, Bảo hiểm xã hội tỉnh, và Trường Đại học Khánh Hòa là các đơn vị dẫn đầu trong từng khối với các chỉ số lần lượt là 91,64%, 95,42%, và 96,52%.

UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ theo dõi, tham mưu khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đồng thời xử lý các cơ quan và cá nhân chưa thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. (Baokhanhhoa.vn 14/01, N.V)[Về đầu trang](https://baokhanhhoa.vn/chung-tay-cai-cach-hanh-chinh/202501/nam-2024-khanh-hoa-co-4042-don-vi-xep-hang-tot-ve-ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-4e4783c/)
<https://baokhanhhoa.vn/chung-tay-cai-cach-hanh-chinh/202501/nam-2024-khanh-hoa-co-4042-don-vi-xep-hang-tot-ve-ket-qua-cai-cach-hanh-chinh-4e4783c/>

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Phiên giải trình của Ủy ban Pháp luật về “Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan”

Chiều 14/1, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Pháp luật tổ chức Phiên giải trình về việc thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng. Phiên giải trình thu hút sự tham gia của các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ ngành liên quan. Mục tiêu là đánh giá thực trạng triển khai thủ tục hành chính hải quan, những kết quả đạt được và giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

Trong báo cáo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trần Đức Hùng cho biết, từ năm 2022 đến nay, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều thông tư nhằm cải cách thủ tục hành chính, bao gồm việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính. Ngành hải quan cũng áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại như quản lý rủi ro và số hóa quy trình thủ tục hải quan, hướng tới mục tiêu hải quan thông minh và tự động hóa tối đa.

Tuy nhiên, phiên giải trình cũng chỉ ra những hạn chế trong việc thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là trong cơ chế một cửa quốc gia, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành. Các đại biểu đã đề nghị đánh giá mức độ hiệu quả của việc số hóa hồ sơ và liên thông điện tử, đồng thời cần có giải pháp cải thiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi và lãnh đạo các cơ quan đã đưa ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng kết luận, phiên giải trình đã hoàn thành nội dung chương trình và yêu cầu Chính phủ tiếp tục nghiên cứu sửa đổi Luật Hải quan năm 2014 và các nghị định liên quan, nhằm cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và tháo gỡ các bất cập trong lĩnh vực này. (Daibieunhandan.vn 14/01, Thụy Vũ)[Về đầu trang](https://daibieunhandan.vn/phien-giai-trinh-cua-uy-ban-phap-luat-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-post402037.html)
<https://daibieunhandan.vn/phien-giai-trinh-cua-uy-ban-phap-luat-ve-thuc-hien-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-post402037.html>

Tổng cục Hải quan: Cải cách công tác quản lý trị giá hải quan ngay từ đầu năm 2025

Tổng cục Hải quan Việt Nam vừa triển khai kế hoạch hành động thực hiện Đề án cải cách công tác quản lý trị giá hải quan đến năm 2030, bắt đầu từ đầu năm 2025. Đề án này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý trị giá hải quan, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong việc kê khai và xác định trị giá hải quan chính xác.

Hải quan Việt Nam đã thực hiện Hiệp định của WTO về thuế quan và thương mại từ năm 2007, qua đó triển khai các đề án cải cách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp lý, nâng cao năng lực cán bộ, công chức trong lĩnh vực trị giá hải quan. Các hoạt động đã bao gồm sửa đổi văn bản pháp lý, ban hành quy trình kiểm tra trị giá hải quan và đào tạo chuyên gia. Những biện pháp này đã góp phần ngăn chặn gian lận thương mại và giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực trong việc kê khai trị giá chính xác.

Tuy nhiên, công tác quản lý trị giá hải quan gặp nhiều thách thức, đặc biệt là áp lực công việc ngày càng tăng đối với công chức hải quan. Vì vậy, Tổng cục Hải quan đã quyết định cải cách và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, trong khi vẫn bảo đảm hiệu quả quản lý.

Để triển khai Đề án, Tổng cục Hải quan đã xây dựng kế hoạch hành động với các nhiệm vụ cụ thể. Các đơn vị sẽ phải sửa đổi Luật Hải quan, xây dựng quy trình nghiệp vụ mới về trị giá hải quan và thực thi luật. Đặc biệt, các hoạt động đào tạo, kiện toàn bộ máy cán bộ công chức và cải thiện cơ sở dữ liệu thông tin về trị giá hải quan sẽ được đẩy mạnh.

Tổng cục Hải quan cũng sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra và xử lý các trường hợp có rủi ro về trị giá hải quan, bao gồm kiểm tra sau thông quan và tham vấn trước khi kê khai trị giá. Ngoài ra, cơ chế đối thoại giữa cơ quan Hải quan và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được duy trì để giải quyết các vấn đề phát sinh. (Baophapluat.vn 15/01, T.Công)[Về đầu trang](https://baophapluat.vn/tong-cuc-hai-quan-cai-cach-cong-tac-quan-ly-tri-gia-hai-quan-ngay-tu-dau-nam-2025-post537741.html)

<https://baophapluat.vn/tong-cuc-hai-quan-cai-cach-cong-tac-quan-ly-tri-gia-hai-quan-ngay-tu-dau-nam-2025-post537741.html>

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Chính phủ yêu cầu tiết kiệm, chống lãng phí khi tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế

Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025, nhằm tập trung vào ba lĩnh vực trọng tâm: Quản lý tài sản công, sử dụng kinh phí chi thường xuyên và quản lý vốn đầu tư công. Quyết định này yêu cầu siết chặt kỷ luật trong quản lý ngân sách, chỉ tiêu hiệu quả và tăng cường phân cấp, phân quyền tại các địa phương.

Các nhiệm vụ cụ thể bao gồm:

Tiết kiệm ngân sách: Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phấn đấu tiết kiệm thêm khoảng 10% chi thường xuyên so với dự toán năm 2024. Điều này sẽ tạo nguồn cho các chương trình cải cách tiền lương.

Quản lý tài sản công: Tăng cường kiểm soát việc sử dụng tài sản công, đặc biệt là tài sản liên quan đến đất đai và nhà cửa. Cùng với đó, thực hiện sắp xếp và xử lý tài sản gắn với tinh gọn bộ máy.

Vốn đầu tư công: Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời rà soát và loại bỏ các dự án kém hiệu quả, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, cấp bách.

Tinh giản biên chế: Thực hiện việc tinh gọn bộ máy hành chính gắn với tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Chương trình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa tiết kiệm và chống lãng phí trong các cơ quan nhà nước, đồng thời khuyến khích người dân tham gia vào công tác này trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Các bộ, ngành, địa phương sẽ phải thực hiện các biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu tiết kiệm và chống lãng phí hiệu quả trong năm 2025. (Anninhthudo.vn 15/01, Tiến Hưng)[Về đầu trang](#)

<https://www.anninhthudo.vn/chinh-phu-yeu-cau-tiet-kiem-chong-lang-phi-khi-tinh-gon-bo-may-tinh-gian-bien-che-post601194.antd>

Nghị định 179 - cơ chế vượt trội thu hút, trọng dụng người có tài năng

Nghị định 179 năm 2024 đã được Chính phủ ban hành để tạo cơ sở pháp lý thu hút và trọng dụng người tài vào các cơ quan, tổ chức của Đảng và Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025. Một trong những điểm nổi bật của nghị định này là mức lương và phụ cấp cao đối với người tài, ví dụ như sinh viên xuất sắc có thể nhận lương khởi điểm 13,7 triệu đồng/tháng, trong khi các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành có thể hưởng lương lên đến hơn 58 triệu đồng/tháng.

Chính sách này nhằm khắc phục tình trạng thiếu nhân tài trong khu vực công, đồng thời giải quyết vấn đề những người tài bỏ việc công để tìm kiếm cơ hội tại các tổ chức tư nhân. Các cơ quan cũng được khuyến khích cải cách công tác tuyển dụng, đào tạo và đánh giá cán bộ công chức, để nâng cao chất lượng đội ngũ và phát huy tối đa tài năng của nhân viên.

Tuy nhiên, để nghị định này thực sự hiệu quả, các chính sách cần được triển khai một cách công bằng, minh bạch và không thiên vị, đồng thời cần có các giải pháp hỗ trợ toàn diện cho người tài, bao gồm các điều kiện làm việc và hỗ trợ gia đình, học tập.

Công tác giám sát và kiểm tra thực thi chính sách cũng rất quan trọng để đảm bảo kết quả như kỳ vọng.

Nghị định 179 mang lại kỳ vọng về một bước tiến lớn trong việc cải cách bộ máy nhà nước, nhưng thành công của nó sẽ phụ thuộc vào việc thực thi đúng đắn và quyết tâm sử dụng đúng người, đúng việc, góp phần phát triển bền vững đất nước. (VOV.vn 15/01, PV) [Về đầu trang](#)

<https://vov.vn/chinh-tri/nghi-dinh-179-co-che-vuot-troi-thu-hut-trong-dung-nguoi-co-tai-nang-post1148646.vov>

Hà Nội: Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Ngày 14/1, tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác này trong năm 2025, yêu cầu tập trung vào 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Thành ủy trong năm 2024. Công tác phòng, chống tham nhũng đã được triển khai bài bản, gắn liền với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các quận, huyện, đảng ủy, các ban ngành đã tiếp tục triển khai các chương trình về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiểm tra, giám sát, thanh tra được tăng cường, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Việc xử lý nghiêm các tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2025, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt. Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải bám sát các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. (TTXVN/VietnamPlus.vn 14/01) [Về đầu trang./.](#)

<https://www.vietnamplus.vn/ha-noi-tiep-tuc-day-manh-cong-tac-phong-chong-tham-nhung-lang-phi-tieu-cuc-post1007556.vnp>

Biên tập viên Thanh Hồng